

# สำเนาฉบับ

คำสั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ที่ ๑๐ /๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว.๑๗๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากปัจจุบัน มีข้าราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทตามคำสั่งที่แต่งตั้ง ได้แจ้งย้ายไปปฏิบัติราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จึงเป็นผลให้การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ไม่ถูกต้อง และให้การกำหนดตัวบุคคล เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน ในระบบ KTB Corporate Online และกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ใหม่ ดังนี้

๑. Company User Maker มอบหมายให้ นางสาวชนิษฐา ช่วยหาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงินของหน่วยงาน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุนิภา ดิษฐาวิระวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน และนางสาวชฎาภัทร์ ประดิษฐ์พงษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเงินและการนำส่งเงินคลัง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สุกใส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. Company User Authorizer มอบหมายให้

๑. นายสุวิทย์ สอนสุข ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

๒. นางสาวพิรชณ์ธศาย์ แก้วกุนโท ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓. นายสุนทร น้อยสำลี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลัง ที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลัง ตลอดจนแจ้งการอนุมัติการโอนเงินและนำส่งเงินให้ Company User Maker อนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ให้มีจำนวน ๒ ใน ๓ ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเรียงตามลำดับเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุวิทย์ สอนสุข)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท